

ประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๒ เทศบาลตำบลอรัญญิก





รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ หอประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๒ เทศบาลตำบลลือเจริญ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไพโรจน์ พจน์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลลือเจริญ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้-

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกฯ

สวัสดีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลือเจริญ และคณะกรรมการสัดส่วนระดับตำบลทุกท่าน ในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมก็สืบเนื่องมาจากทางเทศบาลตำบลลือเจริญ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเรายังมีความเดือดร้อนในบางพื้นที่และทางเทศบาลได้เริ่มเห็นความสำคัญในส่วนนี้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน มีความเห็นตรงกันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันที่

ระเบียบวาระที่ ๒

นายกฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ขอเรียนเชิญท่านปลัดชี้แจงต่อครับ

ปลัดเทศบาล

สืบเนื่องจากเราได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วยสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการแก้ไขโครงการ และเพิ่มโครงการต่างๆ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ขึ้น ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้ ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๒ โครงการและมีโครงการที่เกินศักยภาพจำนวน ๑ โครงการ ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี มีทั้งหมด ๑ โครงการครับ ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

สท.พยุร

ผมเห็นด้วยครับกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านป่าเล็ก ซึ่งพื้นที่ในบริเวณนั้น ถนนมีขนาดคับแคบ ควรดำเนินการครับและส่วนโครงการหน้าร้านบันเทิงก็ดีครับเนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ำท่วมตรงหน้าร้าน

กำนันสืบพงษ์

กระผมสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหน่อยครับ เนื่องจากอยากทราบว่าทำไมท่านไม่ดำเนินการเอง และถ้าของงบประมาณจากที่อื่น จะได้เมื่อไหร่ครับ ผมเห็นราคาสูงเป็นไฟประติมากรรมใช้ไหมครับ

(๓)

กำนันเสนาะ
สท.จिरศักดิ์
นายกฯ
มติที่ประชุม
นายกฯ
ปิดประชุมเวลา

วึ่งข้ามสะพานเพื่อไม่ให้สะพานมีการชำรุดเสียหายมากกว่าเดิมไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่
ผมขอทราบว่าคุณส่วนนี้เราสามารถดำเนินการได้ด้วยหรือครับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าเป็นผลดีให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรในหมู่บ้านด้วย
ผมเห็นด้วยครับ เราควรรีบดำเนินการ
เรื่องนี้มีชาวบ้านร้องเรียนมาหลายรอบแล้วครับ เดี่ยวทางเทศบาลจะส่งเรื่องไปให้สถานีตำรวจออกประกาศ ผมขอรับเรื่องนี้ไว้ครับ ขอมติที่ประชุมเรื่องห้ามรถพ่วงข้ามสะพานทำข้างหน่อยครับ
เห็นชอบให้ทางเทศบาลดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอจบการประชุมครับ
๑๒.๐๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาววิภาวรีสุภา กันเกตุ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายพิลึก ชัยวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม